



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๑. ข้อสั่งการ อปค. (นายธนาคม จงจิริระ)</p> <p>๑.๑ การปฏิบัติภารกิจสมาชิก อส. จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>๑. ขอให้ปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล เน้นและให้ความสำคัญกับการประชุมโต๊ะข่าวกับเครือข่ายข่าวในตำบล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่พร้อมทั้งนำข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ไปแจ้งให้กำลังพลทุกนายทราบโดยทั่วถึง เนื่องจากการตรวจประเมิน ชคต. พบว่า กำลังพลส่วนใหญ่ยังไม่รับทราบข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน โดยให้ระบุไว้ในวาระและรายงานการประชุม</p> <p>๒. ขอให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอและผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทุกนาย ได้กำชับกำลังพลเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ เนื่องจากอาจจะมีการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะการออกปฏิบัติการนอกที่ตั้ง ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>๓. จากเหตุการณ์ คนร้ายใช้อาวุธปืนยิง จนท.ตร.เสียชีวิต พื้นที่เขตเทศบาลสุโขทัยโกลก อ.สุโขทัย-ลก เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และต่อมา จนท.ตร. สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ และพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกกลุ่ม ผกร. ที่มีอายุยังไม่ถึง ๒๐ ปี โดยเป็นการทดสอบจิตใจการเป็นนักสู้ ซึ่งสั่งการโดยแกนนำระดับปฏิบัติการ สอดคล้องกับข่าวสาร ระดับ ก.๑ แจ้งว่าแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงได้มีการสั่งการให้สมาชิกรุ่นใหม่ก่อเหตุด้วยการประกบยิง จนท.รัฐ ขณะเดินทางเพียงลำพังคนเดียวหรือเดินทางในเส้นทางประจำ ดังนั้น ขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เน้นหลักการ “ภารกิจสำเร็จ ทุกคนปลอดภัย”</p> <p>๔. ห่วงเดือนสิงหาคมเป็นห่วงของการประเมินมาตรฐานความเข้มแข็งชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ ขอให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล เร่งรัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ สมาชิก อส.ชคต. ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ ในการปฏิบัติภารกิจด้าน</p>	<p>ปลัดอำเภอ หัวหน้าชุด คชต.</p> <p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ/ ผู้ปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ทุกนาย</p> <p>กำลังพล ทุกนาย</p> <p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ หัวหน้าชุด คชต.</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>ความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งทุก ชดต. ให้จงได้ เพื่อรองรับการถ่ายโอน ภารกิจเชิงรับในพื้นที่ จากฝ่ายทหารในปีต่อไป</p> <p>๕. สถานการณ์โควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ขอให้กำลังทุกนายปฏิบัติตามมาตรการระวังป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพอนามัยของกำลังพลทุกคน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ</p>	กำลังพล ทุกนาย
๑.๒ การฝึกอบรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ขอให้นายอำเภอเข้ารับการอบรมด้วยตนเองและผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วขอให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการอำเภอ ดังนั้น ขอให้นายอำเภอใช้บทบาทนี้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น	นายอำเภอ
๑.๓ โครงการเศรษฐกิจชุมชน	- ขอให้นายอำเภอนำโครงการเศรษฐกิจชุมชนไปชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือนของอำเภอและชี้แจงกับ อปท. ในพื้นที่รับทราบ รวมทั้งชี้แจงในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ระบุไว้ในวาระและรายงานการประชุม	นายอำเภอ
๑.๔ การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในพื้นที่	<p>๑. ขอให้นายอำเภอใส่ใจกับกับเรื่องนี้และวางแผนการทำงานตามขั้นตอนว่าควรทำอะไรก่อนหลังอย่างไร หน่วยงานใดควรเข้าไปช่วยแก้ไข้ปัญหา</p> <p>๒. ขอให้อำเภอสำรวจข้อมูลให้ครบถ้วนอย่าให้เกิดกรณีเช่นเดียวกับอำเภอเมืองนครสวรรค์</p>	นายอำเภอ อำเภอ
๑.๕ การให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ	<p>๑. ขอให้ ร.อปค.บท. ติดตามการดำเนินการของสำนักทะเบียน เช่น กรณีอำเภอเมืองนครสวรรค์</p> <p>๒. ขอให้สำนักทะเบียนทุกแห่งใส่ใจการให้บริการประชาชน เช่น กรณีการรับบริการแบบลงทะเบียนออนไลน์และการรับบริการแบบ Walk in ที่ประสบปัญหาคิวเต็มทำให้ไม่ได้รับบริการ</p>	ร.อปค.บท. สำนักทะเบียน ทุกแห่ง
๑.๖ การดูแลผู้ได้บังคับบัญชา	- ขอให้ ผอ.สำนัก/กอง ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ดูแลผู้ได้บังคับบัญชาในการโพสต์ การไลฟ์ ลงในโซเชียลมีเดียแล้วมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ การทำงานของรัฐบาล ซึ่งข้าราชการถือว่าเป็นฝ่ายรัฐบาล ถึงจะมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่การการโพสต์เหล่านั้นถือเป็นความผิดทางวินัย	ผอ.สำนัก/กอง ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ
๑.๗ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	- ขอให้ ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด อย่างสมพระเกียรติ โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ด้านการปกป้อง	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>เปิดทุนสถาบันหลักของชาติ</p>	
<p>๑.๘ บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่</p>	<p>๑. ขอเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ปฏิบัติตามวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด การรักษาวินัยและป้องกันตนเองขั้นสูงสุดจะเป็น “เกราะกำบัง” ที่ดีที่สุดของประชาชนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อฯ และการแพร่ระบาด</p> <p>๒. ขอเน้นย้ำให้ปลัดจังหวัด/นายอำเภอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ทั้งวัคซีนเข็มหลักและวัคซีนเข็มกระตุ้น ไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด</p>	<p>ฝ่ายปกครองในพื้นที่</p> <p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p>๑.๙ การควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งเรื่องยาเสพติด</p>	<p>๑. ขอเน้นย้ำให้นายอำเภอพื้นที่ชายแดน ๓๑ จังหวัด (๑๒๘ อำเภอ) “ทำการข่าวเชิงรุก” ในประเด็นการลักลอบเข้าประเทศ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย โดยเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังการลาดตระเวนพื้นที่ชายแดน ตั้งจุดตรวจจุดสกัด โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครองในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ฯลฯ</p> <p>๒. ขอเน้นย้ำให้นายอำเภอพื้นที่ตอนใน ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงงานสถานประกอบการ หอพัก เพื่อสร้างการรับรู้ และตรวจสอบมิให้รับแรงงานต่างด้าว ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าทำงานหรือเข้าพัก หากพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>นายอำเภอพื้นที่ชายแดน ๓๑ จังหวัด (๑๒๘ อำเภอ)</p> <p>นายอำเภอพื้นที่ตอนใน</p>
<p>๑.๑๐ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ</p>	<p>- ขอให้ ร.อบค.บท./ผอ.สน.บท. ดูแลเรื่องขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ให้บริการเรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ร.อบค.บท./ ผอ.สน.บท.</p>
<p>๑.๑๑ การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน</p>	<p>๑. เนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอให้ ผอ.สน.ปท. ตรวจสอบดูว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ สารวัตรกำนัน มากน้อยเพียงใด ให้เชิดชูผลงานที่เป็นรูปธรรมของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน และนอกจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลแทนบทองคำแล้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านท่านอื่นที่มีผลงาน หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่กรมการปกครองสนับสนุนให้การศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชได้รับคุณวุฒิแล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน้าที่การงาน หรือได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญทอง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่สู้ชีวิต ที่เรียนจาก กศน. ปริญญาตรี ปริญญาโท นำตัวอย่างที่ดีมาประชาสัมพันธ์</p>	<p>ผอ.สน.ปท.</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๒. ขอเน้นย้ำปลัดจังหวัด/นายอำเภอ กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยให้ใช้ความระมัดระวังและการวางตัวที่เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากหากปรากฏว่ามีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่มีพฤติกรรมและการวางตัวไม่เหมาะสมขอให้นายอำเภอพิจารณาดำเนินการทางวินัย ตามแนวทางที่กรมการปกครองกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p>๑.๑๒ การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- ขอกำชับให้ สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่าให้มีการตกทับ</p>	<p>สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท. (ร.ต.ท. ภาพชนก ชลานุเคราะห์) ๒.๑ การบริหารงบประมาณ</p>	<p>- ขอให้ วช. เตรียมสรุปข้อมูลการดำเนินการงบประมาณ ในส่วนของ สำนัก/กอง และที่ สำนัก/กอง จัดสรรให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมและจะประชุมเร่งรัดการบริหารงบประมาณต่อไป</p>	<p>วช./สำนัก/กอง</p>
<p>๒.๒ การประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ</p>	<p>- ขอให้ ผอ.สำนัก/กอง ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ กำชับข้าราชการในสังกัดเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนที่อาจจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองหรือกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากปัจจุบันการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียมีความรวดเร็ว เช่น การแต่งเครื่องแบบข้าราชการไปติดต่อเรื่องส่วนตัว เป็นต้น</p>	<p>ผอ.สำนัก/กอง ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p>๒.๓ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง</p>	<p>- ขอให้ ผตปค./ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ติดตามในเรื่องที่คงค้างอยู่ในความรับผิดชอบ การบริการที่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความปลอดภัย ของประชาชน</p>	<p>ผตปค./ ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p>๓. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท. (นายสมยศ พุ่มน้อย) ๓.๑ การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน</p>	<p>- ขอให้สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่นถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชน ทราบโดยทั่วกัน เรื่องการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๔ ฉบับ มีผลบังคับถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ (๑) ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (๒) ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (๓) ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับละ ๑ บาท) (๔) ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล (ฉบับละ ๑ บาท) (หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๑๐/ว ๑๔๘๖๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)</p>	<p>สำนักทะเบียน อำเภอ/ สำนักทะเบียน ท้องถิ่น</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๓.๒ คำนำหน้านามหลังจดทะเบียนสมรสกรณีฝ่ายหญิงใช้บรรดาศักดิ์</p>	<p>- ขอให้สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่นถือปฏิบัติ กรณี พ.ร.บ. คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ และ มาตรา ๖ บัญญัติให้หญิง ซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้วและหญิงซึ่งการสมรสได้สิ้นสุดลงให้สามารถใช้คำนำหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ได้ตามความสมัครใจโดยแจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว แต่หากเป็นกรณี “สตรี ผู้ที่เนื่องในพระราชวงศ์ (คือหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง) แม้เมื่อมีสามีแล้ว ก็ยังให้คงใช้บรรดาศักดิ์นำนามของตนได้ต่อไป และ” (พระราชกฤษฎีกาให้ใช้คำนำหน้าสตรี พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๖) ดังนั้น กรณีที่ฝ่ายหญิงที่ใช้บรรดาศักดิ์ จะขอใช้คำหน้าภายหลัง จดทะเบียนสมรสว่า “นางสาว” (ตามข้อหารือ) ไม่ได้ คงต้องให้คำนำหน้านามตามฐานันดร ของราชสกุล (หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ว ๑๕๒๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)</p>	<p>สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น</p>
<p>๕. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือดำเนินการ ๕.๑ สน.อส. : การฝึกอบรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>- ขอให้นายอำเภอและปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเข้ารับการฝึกอบรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยตนเอง ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะรายงานผลการฝึกอบรมให้กรมการปกครองทราบ</p>	<p>นายอำเภอ/ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง</p>
<p>๕.๒ สน.อส. : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ขอให้จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการดูแล แก้ไข และฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำผิด ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน ๓๔ จังหวัด ให้ประสานงานกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป</p>	<p>จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๔ จังหวัด</p>
<p>๕.๓ สน.ปท. : โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”</p>	<p>- ขอให้นายอำเภอที่เป็นตัวแทนจังหวัดภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันตก เร่งเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่กระบวนการเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดต่อไป</p>	<p>นายอำเภอที่เป็นตัวแทนจังหวัดภาคกลาง/ภาคใต้/ภาคตะวันตก</p>
<p>๕.๔ สน.ปท. : โครงการเศรษฐกิจชุมชน</p>	<p>- ขอให้นายอำเภอได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพได้รับทราบว่าเงินของโครงการเศรษฐกิจชุมชนเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ย โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระ ๕ ปี เนื่องจากมีเงินคงค้างอยู่ในบัญชีประมาณ ๕,๕๐๐ ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพสามารถกู้ยืมไปทำประโยชน์ได้</p>	<p>นายอำเภอ</p>
<p>๕.๕ กจ. : การแข่งขันโบว์ลิงการกุศล DOPA Bowling 2022</p>	<p>- ขอให้ สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิงการกุศล DOPA Bowling 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา</p>	<p>สำนัก/กองจังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	๑๐.๐๐ น. ณ Blu - O Rhythm & Bowl ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป	
๕.๖ วช. : ยกเลิกแนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	- ขอให้สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ ยึดถือแนวทางการเดินทางไปต่างประเทศ ดังนี้ สำนัก/กอง ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ ปค. ที่ มท ๐๓๐๕.๓/ว ๓๓๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จังหวัด/อำเภอ ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ ปค. ที่ มท ๐๓๐๕.๓/ว ๒๙๘๑๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ
๕.๗ วช. : ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	<p>๑. ขอให้สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐) หากมีงบประมาณคงเหลือขอให้ส่งคืน กรมการปกครองทันที โดยไม่เกินวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ จะต้องไม่มีงบประมาณตกค้างเกิดขึ้น</p> <p>๒. ขอให้สำนัก/กอง ตรวจสอบโครงการที่ยังไม่ดำเนินการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อมิให้งบประมาณตกค้าง</p> <p>๓. กรมการปกครองจะรายงานผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณให้จังหวัด/อำเภอ ทราบทุกสัปดาห์ ขอให้ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ นำข้อมูลดังกล่าวไปติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดต่อไป</p>	สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ
๕.๘ สน.ปท. : การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในพื้นที่	<p>๑. ขอให้นายอำเภอประมวลผลภาพรวมของอำเภอ เพื่อเข้าสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาแนวทางการเดียวกันกับระบบ TPMAP</p> <p>๒. การบันทึกข้อมูลเมื่อนายอำเภอบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP แล้วขอให้บันทึกข้อมูลในระบบ ThaiQM ไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้ข้อมูลตรงกัน</p> <p>๓. การบันทึกข้อมูลในระบบ ThaiQM ที่อยู่นอกเหนือจากระบบ TPMAP ขอให้นายอำเภอบันทึกข้อมูลในระบบที่ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครองได้ออกแบบไว้ให้ให้เรียบร้อยตามเมนูที่ปรากฏ</p>	นายอำเภอ นายอำเภอ นายอำเภอ
๕.๙ กตร. : การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับอำเภอ	<p>๑. ขอให้อำเภอเร่งรัดให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและกำชับทีมพี่เลี้ยงให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. เมื่อมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้วขอให้อำเภอบันทึกข้อมูลในระบบทันทีทั้งระบบ TPMAP และระบบ ThaiQM</p> <p>๓. ขอให้อำเภอสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง</p>	อำเภอ อำเภอ อำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๕.๑๐ กตร. : การขับเคลื่อนการพัฒนา มาตรฐานการให้บริการประชาชนตาม แนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC)	- ขอให้อำเภอที่ยังไม่เคยส่งเข้ารับการประเมิน พัฒนางาน การให้บริการของกรมการปกครองให้ดียิ่งขึ้น และเตรียมความ พร้อมรับการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการนำเกณฑ์ของ GECC มาเป็นตัวตั้งในการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความ สมบูรณ์ รวมถึงสอบถามข้อมูลจากอำเภอที่เคยเข้ารับการ ประเมินมาแล้ว	อำเภอที่ยัง ไม่เคยส่งเข้ารับ การประเมิน

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการกรม
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๑๐